



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

ที่ ปช ๗๓๖๐๑/

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

เรื่องเดิม

ตามหัวข้อ OIT ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ได้จัดทำ OIT ตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ O๒๙ เรื่องข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียบร้อยแล้ว และขอแสดงข้อมูลสถิติ ลงในเว็บไซต์ www.thapsakae.go.th ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

๖๑ เม.ย. ๖๖

ลงชื่อ

(นางสาวอन्नันท โล่ห์เหล็ก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายวิบูลย์ เทียนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วน

๒๑/๔/๖๖

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เดือน	การดำเนินการ			หมายเหตุ
	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนทั้งหมด	เรื่องที่ทำเนิการแล้วเสร็จ	เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ต.ค. ๖๕	-	-	-	ไม่มีการร้องเรียน
พ.ย. ๖๕	-	-	-	ไม่มีการร้องเรียน
ธ.ค. ๖๕	-	-	-	ไม่มีการร้องเรียน
ม.ค. ๖๖	-	-	-	ไม่มีการร้องเรียน
ก.พ. ๖๖	-	-	-	ไม่มีการร้องเรียน
มี.ค. ๖๖	-	-	-	ไม่มีการร้องเรียน

หมายเหตุ - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลงชื่อ

(นายวิบูลย์ เทียนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก